

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๕๔



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ มท ๐๖๒๒/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและจังหวัดที่ไม่ประสบอุทกภัย ให้ความช่วยเหลือประชาชนและบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยการสนับสนุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และยานพาหนะ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ รวมทั้งได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัยสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อำนวยการจังหวัด) หรือ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการอำเภอ) ทราบด้วย

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัยต้องการขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ที่มีได้มีพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน) ให้ร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อำนวยการจังหวัด) หรือนายอำเภอ (ผู้อำนวยการอำเภอ) เพื่อส่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดให้ดำเนินการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัยนั้น

๓. กรณีที่พื้นที่เกิดภัยมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมหลายจังหวัด เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัยร้องขอความช่วยเหลือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปยังผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อส่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครดำเนินการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัย

/๔. ให้องค์กร...

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และยานพาหนะ พร้อมรายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดภัยพิบัติและจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยในฐานะ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถที่จะรายงานข้อมูลได้ทันที

๕. ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลตามข้อ ๔ ไปดำเนินการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัยที่มีความต้องการเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อให้การระดมทรัพยากรการช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนต่อไป

๖. การเบิกค่าใช้จ่าย

๖.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ สาธารณภัย ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ กรณีกรุงเทพมหานครให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงิน ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและฐานะการคลังของตนเองด้วย

๖.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๖.๑ เข้าพื้นที่และปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัย และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะเกิดขึ้น ให้ขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบสาธารณภัยทำหนังสือยืมเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไปให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย จากเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษภา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๔